

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại huyện Tiên Hải.

Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Tiên Hải.

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, thành phố và các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển phường 10 năm qua.

Phường Trần Hưng Đạo được thành lập trên cơ sở tách một phần địa giới hành chính các phường Quang Trung, Bộ Xuyên, Tiến Phong và xã Phú Xuân. Ngày đầu thành lập

mới hệ thống tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với ngành, lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức; tăng cường chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới.

PHƯỜNG MỚI CÓ 12 TỔ DÂN PHỐ

với trên 1.300 hộ, 4.900 khẩu, đến nay đã tăng lên 23 tổ dân phố với gần 2.300 hộ, trên 9.300 khẩu, trong đó trên 5.000 người trong độ tuổi lao động. 10 năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân phường Trần Hưng Đạo đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất,

đóng góp ý kiến nêu các giải pháp thiết thực để tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Tiên Hải trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nội dung: Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, sự đồng thuận về sắp xếp bộ máy sự nghiệp công lập trong các bộ, ngành, đơn vị. Khi triển khai các nghị quyết cần rà soát bổ sung kế hoạch cho cụ thể, sát thực, thời gian thực hiện phải mang tính khả thi. Tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, có tế, văn hóa, thể thao, thông tin... trên địa bàn huyện. Đồng thời,

mún, dàn trải và trùng lặp. Nhất thiết hóa các cơ quan tương đồng, chủ động lên phương án và sắp xếp thời gian tiến hành thực hiện. Rà soát biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Đối với công tác cán bộ điều động luân chuyển phù hợp với năng lực chuyên môn. Về các mô hình sự nghiệp công lập cần thống nhất bảo đảm các mô hình phù hợp với điều kiện địa phương như các mô hình hình giáo dục, y tế, bộ máy tổ chức thôn, các chức danh tại xã, thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn kịp thời bổ sung, hoàn thiện giải pháp thực hiện, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. MẠNH THẮNG

Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 396 điều

Sáng ngày 17/4, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến các nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các bộ theo dõi công tác nội chính của các huyện ủy, thành ủy.

của Đảng theo tinh thần đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người vi phạm, tôn trọng và bảo đảm thực thi các quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng mở rộng nội hàm của hình phạt cải tạo không giam giữ như trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ với thời gian lao động không quá 4 giờ/ngày và không quá 5 ngày/tuần. Bộ luật cũng khẳng định nguyên tắc không áp dụng hình

KIỆN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

phạt tù đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý. Đồng thời, bổ sung thêm các trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình với người đủ từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. Đối với tội phạm ô tãi sản, tội nhân hồi lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình. Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ hình phạt tử hình với 8 tội danh. Đáng lưu ý, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người và nhóm các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do công dân theo hướng tiếp tục tăng cường bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. VŨ TIẾN

lùn sọc đen, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ngành Nông nghiệp, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Kiến Xương cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình bệnh trên các diện tích lúa nghi nhiễm lùn sọc đen. Đối với những khóm lúa không còn khả năng sinh trưởng, tiến hành nhổ bỏ và xử lý theo quy trình hướng dẫn. Trước mắt, các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương phòng, trừ rầy cho bộ diện tích, nhất là diện tích xung quanh ruộng lúa có biểu hiện nghi nhiễm lùn sọc đen. Bên cạnh đó, phát động nông dân phòng, trừ bệnh đạo ôn đang có diễn biến phức tạp gây hại cho lúa xuân.

Các chỉ số khám chữa bệnh tăng cao so với cùng kỳ

Theo tổng hợp từ các bệnh viện, trong quý I/2018, các chỉ số khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong tỉnh đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, các bệnh viện trong tỉnh đã khám bệnh cho 578.356 lượt người, tăng 20.925 lượt người, bằng 103,8% so

với cùng kỳ năm 2017. Số bệnh nhân điều trị ngoại trú là 55.501 lượt, tăng 10.959 lượt, bằng 124,6% so với cùng kỳ. Số điều trị ngoại trú là 75.663 lượt, tăng 6.012 lượt; tổng số phẫu thuật là 12.350 lượt, tăng 1.307 lượt; tổng số cấp cứu là 15.989 lượt, tăng 405 lượt so

với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, số lượt bệnh nhân chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị vẫn tăng cao với tổng số 38.642 lượt, trong đó có 4.769 bệnh nhân chuyển tuyến trung ương. Các bệnh viện tuyến huyện có số bệnh nhân chuyển tuyến cao là Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chuyển 3.678 lượt bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy chuyển 3.598 lượt bệnh nhân; Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư chuyển 3.429 lượt bệnh nhân.

Sàng lọc, phát hiện 99 bệnh nhân HIV/AIDS nghi mắc lao

Thực hiện chương trình phối hợp phòng, chống lao, HIV/AIDS, trong quá trình khám và điều trị bệnh, các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS tại các bệnh

viện trong tỉnh đã tích cực tư vấn, hỗ trợ người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS được xét nghiệm sàng lọc bệnh lao. 3 tháng đầu năm đã phát

hiện 99 người nhiễm HIV tại các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS nghi mắc lao. Toàn bộ số người nhiễm HIV nghi mắc lao đều đã được chuyển đến cơ sở điều trị lao tiếp tục theo dõi và làm các xét nghiệm loại trừ. Trong số đó có 22 người nhiễm HIV mắc bệnh lao đã được đưa vào chương trình điều trị lao.

8 bệnh nhân nghi mắc bệnh liên cầu lợn

Bác sĩ Đỗ Thiên Khuuyến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư cho biết: Trong số 8 bệnh nhân nghi mắc liên cầu lợn hiện có 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi. Các bệnh nhân đến từ xã Tân Lập, huyện Vũ Thư. Trước đó, các bệnh nhân trên đều liên quan đến giết mổ

và ăn thịt lợn trong ngày 13/4. Sau khi giết mổ lợn, những người tham gia giết mổ có biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, sưng tấy tay chân và xuất hiện các vết bầm tím trên cơ thể. Các bệnh nhân đã điều trị tại nhà bằng kháng sinh, hạ sốt, đến sáng ngày 16/4 các bệnh nhân đã nhập viện để được theo dõi, điều trị.

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm xác minh bệnh cho các bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh liên cầu lợn. Sáng ngày 17/4, UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức họp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình và các đơn vị liên quan tại xã Tân Lập để xử lý vụ việc. Trung tâm Y tế huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. HÀ ANH

Giao lưu trực tuyến "Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp năm 2018"

Năm 2018 là năm thứ tư kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng được tổ chức. Để giúp các em học sinh và các bậc phụ huynh có thêm những thông tin mới và giải quyết những điều còn băn khoăn về kỳ thi, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Thái Bình tổ chức giao lưu trực tuyến trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) với chủ đề "Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp năm 2018". Khách mời của chương trình gồm: 1. Ông Phạm Anh Đức, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo. 2. Bà Trần Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình.

Buổi giao lưu sẽ diễn ra lúc 15 giờ, thứ tư ngày 18/4/2018 trên baotaibinh.com.vn. Các bậc phụ huynh, các em học sinh có nhu cầu tìm hiểu thông tin về kỳ thi sẽ được chuyên gia giải đáp qua hai hình thức: - Gửi câu hỏi trước đến chương trình theo địa chỉ email: baotaibinh@gmail.com; - Trực tiếp tham gia giao lưu trực tuyến (từ 15 giờ, thứ tư ngày 18/4/2018) theo cách: vào baotaibinh.com.vn -> Truy cập Internet -> video: giao lưu trực tuyến "Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp năm 2018" -> ý kiến bạn đọc (của số bên phải video đang phát) -> gửi ý kiến. BÁO THÁI BÌNH

5 ĐỀ TÀI, GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 1)

khoa học công nghệ Việt Nam 2017. Các đề tài: "Nghiên cứu áp dụng chụp CLVT 128 dãy trong chẩn đoán phình động mạch não" của tác giả Phan Kế Toại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt giải nhì; "Giải pháp tích hợp văn học, nghệ thuật tạo hình và công nghệ trong việc phát triển nhận thức của trẻ thông qua các hiện tượng tự nhiên" của tác giả Nguyễn Việt Huy, Thành ủy Thái Bình đạt giải ba; "Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thuần mới TBR225 phục vụ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung" của tác giả Trần Mạnh Báo, Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình đạt giải ba; "Thiết kế, chế tạo bộ đồ dùng dạy học đa năng cho trẻ mầm non" của tác giả Nhâm Minh Tú, Trường Mầm non Đông Hoàng (Đông Hưng) đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Kết quả trên một lần nữa khẳng định chất lượng của các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học của các tác giả Thái Bình.

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi đối với việc phát triển du lịch. Để cuộc thi thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, đồng chí đề nghị ban tổ chức, ban giám khảo cần phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc thi đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công khai, minh bạch, công tâm nhằm tìm ra các tác phẩm giá trị. Các tác giả dự thi cần bám sát nội dung, yêu cầu, thể lệ cuộc thi và tích cực sáng tạo để có những tác phẩm đẹp, ấn tượng. Các đơn vị phát động cuộc thi cần nghiên cứu, huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức cuộc thi những năm tiếp theo.

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Damsan

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 3/4/2018 của UBND tỉnh về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC & CHCN), chiều ngày 17/4, đoàn công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra công tác PCCC & CHCN tại khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp Damsan, số 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.



Tòa nhà Damsan xây dựng 18 tầng với 262 căn hộ, được đưa vào sử dụng từ tháng 6/2015, hiện tại 252 căn hộ có người ở với trên 1.000 nhân khẩu. Qua kiểm tra cho thấy, ban quản trị tòa nhà đã thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC & CHCN như: lập hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC, lưu giữ biên bản kiểm tra PCCC, trang bị đầy đủ biển hiệu, tiêu lệnh cũng như phương tiện PCCC; thành lập đội PCCC cơ sở, xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ; tăng cường công tác kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc mọi người chấp hành các quy định về PCCC... Do đó, từ khi đưa vào sử dụng đến nay không có sự cố cháy, nổ nào xảy ra.

Sau khi kiểm tra, đoàn kiến nghị chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà thực hiện nghiêm túc các nội dung: xây dựng phương án cứu hộ của chung cư theo quy định; phối hợp với lực lượng PCCC thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CHCN cho lực lượng chữa cháy cơ sở và cư dân; lắp đặt bổ sung hệ thống tầng áp cho cầu thang bộ; duy trì đường giao thông xung quanh tòa nhà bảo đảm chiều rộng tối thiểu 3,5m để khi có sự cố xe chữa cháy di chuyển thuận lợi; không để các hộ dân lắp đặt thêm cơ cấu bao che; yêu cầu đột vàng mã đúng nơi quy định...

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG CƯỚP GIẶT

Ngày 16/4, Công an huyện Vũ Thư đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Cao Hải Dương, sinh năm 1991, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư và Phạm Văn Ngọc, sinh năm 1991, trú tại thôn Lam Lỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng về tội cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 8/4/2018, chị Phạm Thị Liên, trú tại thôn Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư khi đang điều khiển xe đạp điện tại đường 454 thuộc địa phận xã Tân Hòa (Vũ Thư) thì bị hai thanh niên đi xe máy cướp một túi xách bên trong có 1 điện thoại di động Iphone 6 trị giá 3.000.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt. Nhận được tin báo, Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện đã bắt hai đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, Dương và Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. NGUYỄN TÙNG